

สรุปสาระสำคัญในการประชุมข้อชี้แจงราชการประจำสัปดาห์ (Morning Brief) ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	สำนักสร้างความเข้มแข็งชุมชน	<p>๑.๑ ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน</p> <p>๑) การชะลอโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง - การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๔.๓/ว๒๒๕๙ ลงวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๖๒ - การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมี อำนาจในการบริหาร งบประมาณแทนอธิบดี ตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๓.๒/ ว๒๓๙๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ - การแจ้งแนวทางการดำเนินกิจกรรมตาม แผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (ไตรมาส ๑ - ๒) - การแจ้งจังหวัดชะลอ การดำเนินงานตาม กิจกรรม/โครงการ ไว้ก่อน - การแจ้งจังหวัดผลการดำเนินโครงการตาม ยุทธศาสตร์กรมการ พัฒนาชุมชน ฯ โครงการ สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตาม หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ พัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง - รายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่อยู่ระหว่าง ปรับปรุงแนวทาง (ขอให้ชะลอการดำเนินงาน) <p>๑) โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและ รายได้ ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓) โครงการส่งเสริมการพัฒนาเกลือและโครงสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจฯ</p> <p>๔) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ฯ</p> <p>๕) โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย</p> <p>๖) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมและ ส่งเสริมธุรกิจ</p> <p>๗) โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลฯ ...สำนักพัฒนาทุนและ องค์การการเงินชุมชน...</p>	

		<p>๘) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน เพื่อการเกษตรและแหล่งสินค้า</p> <p>๙) โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต คริวเรือนผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคมฯ และโครงการของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนา ชุมชนทั้งหมด</p> <p>๒) ความก้าวหน้า</p> <p>๒.๑ โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจังหวัดที่ดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยชุมชนและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง หนองบัวลำภู พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และ สมุทรสงคราม จำนวน ๓,๘๑๒,๐๐๐ บาท</p> <p>๒.๒ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีจังหวัดที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓ จังหวัด จำนวน ๕,๑๒๖,๙๔๐ บาท</p> <p>๒.๓ สำนัก อยู่ระหว่างเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณขออนุมัติโครงการจัดสรรงบประมาณและแจ้งจังหวัด</p> <p>๒.๑ โครงการนักรถลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม</p> <p>๒.๒ การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเชื่อมโยง Airbnb</p> <p>๒.๓ การรายงานผลยอดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่</p>	
๒	สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจ ชุมชน (สภว.)	<p>๒.๓ สำนัก อยู่ระหว่างเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณขออนุมัติโครงการจัดสรรงบประมาณและแจ้งจังหวัด</p>	
๓	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน (สทอ.)	<p>๒.๑ โครงการนักรถลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม</p> <p>๒.๒ การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเชื่อมโยง Airbnb</p> <p>๒.๓ การรายงานผลยอดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่</p> <p>- ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนกับการเป็นต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการหนี้</p>	
๔	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สทส.)	<p>๔.๑ โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรีสร้างสุขในชุมชน</p> <p>๔.๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน ยุทธศาสตร์</p> <p>๔.๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓</p>	
๕	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (สพช.)	<p>๕.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการจัดทำระบบรายงานแบบออนไลน์</p> <p>๕.๒ การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ ข้อมูล จปฐ.</p>	
๖	สถาบันการพัฒนาชุมชน (สพช.)	<p>-รายงานผลความก้าวหน้าความร่วมมือระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชนกับโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ในการฝึกอบรมการนวดแผนไทย</p>	
๗	กองการเจ้าหน้าที่ (กจ.)	<p>รายงานผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด</p>	
๘	สำนักเลขานุการกรม	<p>- การรายงานผล MOU ผ้าไทย</p> <p>- Roadmap การประกวดเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน</p> <p>- แนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสา</p> <p>- การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่</p>	

ภาพการรับฟังการประชุม
กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

